

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

รายชื่อผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายสกุล คงโนนกกอก	ประธานสภา อบต.	สกุล คงโนนกกอก
2	นายวิโรจน์ เกษมเมือง	รองประธานสภา อบต.	วิโรจน์ เกษมเมือง
3	นายสมเด็จ นราพล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	สมเด็จ นราพล
4	นางอรุณ คงโนนกกอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4	อรุณ คงโนนกกอก
5	นายสุนันท์ ลาดเขวา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5	สุนันท์ ลาดเขวา
6	นายสำรอง กอบบัว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6	สำรอง กอบบัว
7	นางสายทอง มัคฟอร์ด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7	สายทอง มัคฟอร์ด
8	นายวีระ ทวีบุตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8	วีระ ทวีบุตร
9	นายประสาท ม่วงศิลป์	เลขานุการสภาฯ	ประสาท ม่วงศิลป์

รายชื่อผู้ขาดประชุม

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายฉลอง สมสิรินวงกุล	นายก อบต.	ฉลอง สมสิรินวงกุล
2	ร.ต.อ.วิญญู คงโนนกกอก	รองนายก อบต.	วิญญู คงโนนกกอก
3	นายประชาพร ชุนโนนเขวา	รองนายก อบต.	วิญญู คงโนนกกอก
4	นายสมพันธ์ สอนบัว	เลขานายก อบต.	นายสมพันธ์ สอนบัว
5	นางลีนจี พรหมพยัคฆ์	นักวิเคราะห์	ลีนจี พรหมพยัคฆ์
6	นายสรศักดิ์ สร้อยพลอย	ผอ.กองช่าง	สรศักดิ์ สร้อยพลอย
7	นายอำนาจ ภาชา	นักวิชาการศึกษา	อำนาจ ภาชา

8	นายก้อเกื้อ ผลธูระ	นักวิชาการคลัง	ก้อเกื้อ ผลธูระ
9	นางสาวเกสร นราพล	ผช.นักวิเคราะห์	เกสร นราพล

จำนวนผู้เข้าประชุม 9 คน

จำนวนผู้ไม่มาประชุม - คน

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน

เมื่อถึงเวลาแล้วเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ปลัด อบต.) ให้สัญญาณแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม และนายสกุล คงโนนกกอก ประธานสภาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ซึ่งมีวาระที่ต้องพิจารณาอยู่หลายวาระที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ประธานสภา ได้สอบถามที่ประชุมสภาว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไขข้อความหรือไม่ ได้มีนายวิโรจน์ เกษมเมือง ขอแก้ไขรายงานประชุมในหน้าที่ 6 การติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านเก่าน้อยจากเดิม 3 จุด แก้เป็น 4 จุด และทางเข้าหมู่บ้าน 2 จุด และสภามีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 กระทุ้งถาม

ที่ประชุมไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

4.1 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

- ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต. บ้านบัว ได้เสนอขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567 เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
- ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข
การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
- ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายก อบต. นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567
- นายก อบต. ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567 ต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
บัว ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ไปแล้ว โดย
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567 ฉบับนี้ เป็น
นโยบายและมีความสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม จึงเสนอสภาได้
พิจารณา สำหรับรายละเอียดได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ นางลีนจี พรหมพยัคฆ์
เป็นผู้รายงานรายละเอียดให้สภาได้รับทราบต่อไป
- นางลีนจี พรหมพยัคฆ์ ได้แจ้งรายละเอียดให้สภาได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ ร่าง
นักวิเคราะห์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านบัว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

แผนที่เกิดจากนโยบายของผู้บริหาร จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณปีละ 300,000 บาท รวม 3 ปี (2568-2570) รวมเป็นเงิน 900,000 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ รวม 3,487,940 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ รวม 980,000 บาท

แผนที่นำมาจากแผนพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ รวม 5,568,000 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ รวม 1,643,800 บาท

แผนที่เกินศักยภาพที่นำมาจากแผนพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 โครงการ (2568-2570) รวมเป็นเงิน 3,600,000 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ที่จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ รวม 18,620,000 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ รวม 18,000,000 บาท

ประธานสภา	สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ออกมือขึ้น
ประธานสภา	หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567 ตามที่ เสนอต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น”
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว งบประมาณ 200,000.บาท ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวด้านหลัง งบประมาณ 200,000.-บาท

นายสกุล คงโนนกอก ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ท่านประธานสภาฯ นายก ได้ชี้แจงด้วย

นายฉลอง สมสิรินวกุล เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

นายก อบต.บ้านบัว งบประมาณ 2567 เป็นการขอโอนงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว งบประมาณ 200,000.-บาท ไปดำเนินโครงการโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวด้านหลัง งบประมาณ 200,000.-บาท ซึ่งการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินการประมาณราคาตั้งงบประมาณในครั้งที่ผ่านมา อบต.ของเรายังไม่ได้ทำการถมดินบริเวณดังกล่าว แต่ปัจจุบันเราได้ทำการถมดินไปแล้ว ซึ่งทำให้มีความสูงเพิ่มขึ้นการประมาณราคาในครั้งก่อนจึงไม่สามารถดำเนินการได้ จำเป็นต้องมีการออกแบบการก่อสร้างใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสม และอีกประการหนึ่งคือผมเห็นว่าหากได้ทำการต่อเติมอาคารทางด้านหลังแล้วเราจะมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ดังนั้น ผมจึงขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 และไม่กระทบกระเทือนกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ เพราะเป็นการขอโอนงบประมาณในส่วนที่ต้องปรับปรุงในสำนักงานเอง

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายซักถามได้ ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว งบประมาณ 200,000.-บาท ไปตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านบัวด้านหลัง ได้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง

5.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จาก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัว (ฝั่งตะวันตก) ต่อ
จากถนนเดิม บ้านบัว หมู่ที่ 1 ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหนองบัว บ้านบัว หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00
เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 174,000.-บาท

นายสกุล คงโนนกอก ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ท่าน
ประธานสภา นาย ได้ชี้แจงด้วย

นายฉลอง สมสิรินวกุล เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

นายก อบต.บ้านบัว งบประมาณ 2567 เป็นการขอโอนงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัว (ฝั่งตะวันตก) ต่อจากถนนเดิม บ้านบัว หมู่
ที่ 1 ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวหนองบัว บ้านบัว หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร งบประมาณ 174,000.-บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต) ซึ่งการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้
เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับงบประมาณบางส่วนได้ดำเนินการไปแล้ว
จึงทำให้ความยาวลดลง ดังนั้น ผมจึงขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งไม่
กระทบกระเทือนกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ เพราะเป็นการขอโอน
งบประมาณในส่วนเดิมที่ทำให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่

ประธานสภา ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายซักถามได้ ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอ
มติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไปตั้ง
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัว (ฝั่งตะวันตก) ต่อจากถนน
เดิม บ้านบัว หมู่ที่ 1 ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหนองบัว บ้านบัว หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร งบประมาณ 174,000.-บาท ได้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง 1 เสียง

5.3 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัว (ฝั่งตะวันตก) ต่อจากถนนเดิม บ้านบัว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 490,000.-บาท ไปตั้งจ่ายเป็น โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคุ่มน้อย บ้านบัว หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 355.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ 490,000.-บาท

นายสกุล คงโนนกอก ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ท่านประธานสภาฯ นายก ได้ชี้แจงด้วย

นายฉลอง สมสิรินวกุล เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

นายก อบต.บ้านบัว งบประมาณ 2567 เป็นการขอโอนงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัว (ฝั่งตะวันตก) ต่อจากถนนเดิม บ้านบัว หมู่ที่ 1 ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคุ่มน้อย บ้านบัว หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 355.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ 490,000.-บาท ซึ่งการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับงบประมาณบางส่วนได้ดำเนินการไปแล้วจึงทำให้ความยาวลดลง งบประมาณเลยเหลือ ประกอบกับถนนหลังสำนักงาน อบต.มีน้ำท่วมขังเป็นประจำเวลาฝนตก ดังนั้น ผมจึงขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ เพราะเป็นการขอโอนงบประมาณเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายซักถามได้ ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบหนองบัว (ฝั่งตะวันตก) ต่อจากถนนเดิม บ้านบัว หมู่ที่ 1 ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคุ่มน้อย บ้านบัว หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 355.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ 490,000.-บาท ได้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง

- 5.4 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโนนกกอก บ้านนางหนูเพียร เหล่าบุราณ ถึง นานายศิลาธรรม สีน้าย่อม บ้านเขวา หมู่ที่ 5

นายสกุล คงโนนกกอก ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ท่านประธานสภา นายก ได้ชี้แจงด้วย

นายฉลอง สมสิรินวกุล เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบนายก อบต.บ้านบัว งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 เป็นการขอแก้ไขคำชี้แจงประกอบ

งบประมาณ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโนนกกอก บ้านนางหนูเพียร เหล่าบุราณ ถึง นานายศิลาธรรม สีน้าย่อม บ้านเขวา หมู่ที่ 5 ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโนนกกอก บ้านนางหนูเพียร เหล่าบุราณ ถึง นานายศิลาธรรม สีน้าย่อม บ้านเขวา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ 250,250.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ

งบประมาณใหม่เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโนนกกอก บ้านนางหนูเพียร เหล่าบุราณ ถึง นานายศิลาธรรม สีน้าย่อม บ้านเขวา หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโนนกกอก บ้านนางหนูเพียร เหล่าบุราณ ถึง นานายศิลาธรรม สีน้าย่อม บ้านเขวา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต. บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ 250,250.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากสภาพถนนเส้นทางดังกล่าวมีความกว้างไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ ดังนั้น ผมจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 ซึ่งไม่กระทบกระเทือนกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ เพราะเป็นการแก้ไขรายละเอียดที่ทำให้ปริมาณงานและรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไป และให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่

ประธานสภาฯ

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายซักถามได้ ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโนนกกอก บ้านนางหนูเพียร เหล่าบูรณ ถึง นานายศิลาธรรม สีน้อยอม บ้านเขวา หมู่ที่ 5 ได้ด้วย คะแนนเสียงเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง

5.5 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายบุญเทิง คงโนนกกอก บ้านเขวา หมู่ที่ 5

นายสกุล คงโนนกกอก ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ท่านประธานสภาฯ นายก ได้ชี้แจงด้วย

นายฉลอง สมสิรินวกุล เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบนายก อบต.บ้านบัว งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 เป็นการขอแก้ไขคำชี้แจงประกอบงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายบุญเทิง คงโนนกกอก บ้านเขวา หมู่ที่ 5 ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายบุญเทิง คงโนนกกอก บ้านเขวา หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายบุญเทิง คงโนนกกอก บ้านเขวา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ 88,000.-บาท (แปดหมื่น
บาทถ้วน) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่เป็น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายบุญเท็ง ดงโนนกกอก
บ้านเขวา หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายบุญเท็ง ดงโนนกกอก บ้านเขวา หมู่ที่ 5
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ 88,000.-บาท
(แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณใน
ครั้งนี้ เนื่องจากสภาพถนนเส้นทางดังกล่าวมีความยาวไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้
ดังนั้น ผมจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งไม่
กระทบกระเทือนกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ เพราะเป็นการแก้ไขรายละเอียด
ที่ทำให้ปริมาณงานและรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไป และให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายซักถามได้ ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอ
มติจากที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

*มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายบุญเท็ง ดงโนนกกอก บ้านเขวา
หมู่ที่ 5 ได้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออก
เสียง 1 เสียง*

- 5.6 อนุมัติขอโอนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดเจาะ
บ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค พร้อมวางระบบท่อประปา บริเวณ
บ้านหามแห หมู่ที่ 8 งบประมาณ 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ไป
ตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกลาง บริเวณนายนาย
สมภาร เตชโนนสังข์กับนางนางไพวัลย์ สัจจาสังข์ บ้านหามแห หมู่ที่ 8
โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50
เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ
400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

นายสกุล คงโนนกอก ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ท่าน
ประธานสภาฯ นายก ได้ชี้แจงด้วย

นายฉลอง สมสิรินวกุล เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

นายก อบต.บ้านบัว งบประมาณ 2567 เป็นการขอโอนงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการอุปโภค-บริโภคพร้อมวางระบบท่อประปาบริเวณบ้านหามแห หมู่ที่ 8
(รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ 400,000.-บาท
(สี่แสนบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกลาง บริเวณ
นายนายสมภาร เดชโนนสังข์กับนางนางไพวัลย์ สัจจาสังข์ บ้านหามแห หมู่ที่ 8
โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50
เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ
400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจาก
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลบ้านบัวโดยเฉพาะกรณี อบต.บ้านบัว
เป็นผู้ขอสำนักทรัพยากรน้ำแจ้งว่ายังมีปัญหาอยู่ ยังไม่สามารถขออนุญาตเจาะ
ได้ ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา น้ำประปาหมู่บ้านยังพอใช้ประชาชนไม่มี
ความเดือดร้อนและปัญหาอีกประการหนึ่งคือฝายน้ำล้นที่ประชาชนมีความต้องการ
แต่เดิมมีลักษณะเป็นฝายดินถึงฤดูฝนทำให้ฝายขาดทุกปี อบต.ซ่อมทุกปี ดังนั้น
เพื่อให้ดำเนินการอย่างถาวรและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตรงจุด ผมจึงขอโอน
งบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ เพราะ
เป็นการขอโอนงบประมาณเพื่อนำมาแก้ไขปัญหให้กับประชาชนอย่างถูกต้องและ
เป็นโครงการของหมู่บ้านเดียวกัน

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายซักถามได้ ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอ
มติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไปตั้ง
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค พร้อมวางระบบท่อประปา
บริเวณบ้านหามแห หมู่ที่ 8 งบประมาณ 400,000.-บาท (สี่แสนบาท
ถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกลาง บริเวณ
นายนายสมภาร เดชโนนสังข์กับนางนางไพวัลย์ สัจจาสังข์ บ้านหามแห
หมู่ที่ 8 โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
สูง 2.50 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด)

งบประมาณ 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ได้ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง

- 5.7 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 จาก ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองช่าง จำนวน 3,300 บาท ไปตั้งจ่ายใหม่ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,300 บาท มีรายละเอียดตาม มาตรฐานครุภัณฑ์

นายสกุล คงโนนกอก ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ท่าน ประธานสภา นาย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงให้สภาได้รับทราบด้วย

นายสรศักดิ์ สร้อยพลอย เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.อ.กองช่าง

2567 เป็นการขอโอนงบประมาณจากค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 3,300 บาท ไปตั้งจ่ายใหม่ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,300 บาท มี รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจาก ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ในกองช่างมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งกองช่างจะมีพนักงาน มาเพิ่มอีก 1 อัตรา ดังนั้น จึงขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนกับ โครงการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ เพราะเป็นการขอโอนงบประมาณในงบบุคลากร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายซักถามได้ ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอ มติจากที่ประชุม

ประธานสภา

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองช่าง จำนวน 3,300 บาท ไปตั้งจ่ายใหม่ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,300 บาท มีรายละเอียดตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ ได้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง

- 5.8 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ค่าจัดซื้อแอร์ ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 43,000 บาท ไปตั้งจ่ายใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทกล่องวงจรถิป เพื่อติดตั้งภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว จำนวน 1 ชุด ราคา 43,000 บาท ราคาตามท้องตลาด

- นายสกุล คงโนนกอก ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ท่าน
ประธานสภา นายก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงให้สภาได้รับทราบด้วย
- นายประสพ ม่วงศิลป์ เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
ปลัด อบต 2567 เป็นการขอโอนงบประมาณจากหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
จัดซื้อแอร์ ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 43,000 บาท ไปตั้ง
จ่ายใหม่ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทกล้องวงจรปิด เพื่อติดตั้ง
ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว จำนวน 1 ชุด ราคา
43,000 บาท ราคาตามท้องตลาด โดยมีจำนวนกล้องไม่น้อยกว่า 8 ตัว พร้อม
เครื่องบันทึก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 TB ซึ่งการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจาก
ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศยังไม่มีความจำเป็น เราได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงซึ่ง
ขณะนี้ยังใช้การได้ดี ประกอบกับระบบรักษาความปลอดภัยของ อบต.ยังไม่มี
สถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรง ทรัพย์สินของทางราชการยังมีการสูญหาย
อยู่ ดังนั้น จึงขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนกับโครงการพัฒนา
หมู่บ้านอื่น ๆ
- ประธานสภา ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายซักถามได้ ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอ
มติจากที่ประชุม
- มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 จากค่า
จัดซื้อแอร์ ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 43,000 บาท ไปตั้งจ่ายใหม่
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทกล้องวงจรปิด เพื่อติดตั้ง
ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว จำนวน 1 ชุด
ราคา 43,000 บาท ราคาตามท้องตลาด ได้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7
เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง
- 5.9 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัว (ฝั่ง
ตะวันตก) ต่อจากถนนเดิม บ้านบัว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 31,200.-บาท
ไปตั้งจ่ายใหม่ โครงการก่อสร้างทางขึ้นพื้นที่สำนักงาน (ทางด้านทิศเหนือ)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 31,200.-บาท
(สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
- นายสกุล คงโนนกอก ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ท่าน
ประธานสภา นายก ได้ชี้แจงด้วย
- นายฉลอง สมสิรินวกุล เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

นายก อบต.บ้านบัว งบประมาณ 2567 เป็นการขอโอนงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัว (ฝั่งตะวันตก) ต่อจากถนนเดิม บ้านบัว หมู่ที่ 1 ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างทางขึ้นพื้นที่สำนักงาน (ทางด้านทิศเหนือ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 31,200.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต) ซึ่งการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากเราได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังอาคารสำนักงาน อบต.ทำให้พื้นที่สูงชันจำเป็นที่จะต้องทำการก่อสร้างทางขึ้นซึ่งเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้น ผมจึงขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ เพราะเป็นการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินการ

ประธานสภา ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายซักถามได้ ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัว (ฝั่งตะวันตก) ต่อจากถนนเดิม บ้านบัว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 31,200.-บาท ไปตั้งจ่ายใหม่ โครงการก่อสร้างทางขึ้นพื้นที่สำนักงาน (ทางด้านทิศเหนือ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 31,200.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งตออกเสียง 1 เสียง

5.10 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานศูนย์เยาวชนตำบลบ้านบัว บ้านบัว หมู่ที่ 1

นายสกุล คงโนนกอก ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ท่านประธานสภา นายก ได้ชี้แจงด้วย

นายฉลอง สมสิรินวกุล เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบนายก อบต.บ้านบัว งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 เป็นการขอแก้ไขคำชี้แจงประกอบงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานศูนย์เยาวชนตำบลบ้านบัว บ้านบัว หมู่ที่ 1 ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณลานศูนย์เยาวชนตำบลบ้านบัว บ้านบัว หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรั้วและวางระบบท่อประปา โดยมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่เป็น โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานศูนย์เยาวชนตำบลบ้านบัว บ้านบัว หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการย้ายรั้วหรือและวางระบบท่อประปาแล้ว ดังนั้น ผมจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านอื่นๆ เพราะเป็นการแก้ไขรายละเอียดที่ทำให้ปริมาณงานและรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไป และให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ สำหรับปริมาณงานที่ลดลงที่เป็นค่ารั้วถอนระบบประปานั้นได้นำมาเพิ่มความหนาเป็น 0.12 เมตร

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายซักถามได้
 นายสมเด็จ นราพล ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายครั้งแรกได้ทำการประเมินตามสภาพพื้นที่ว่าน่าจะมีการรั้วถอนและวางระบบประปาใหม่ แต่จากการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้ว เราไม่จำเป็นต้องรั้วถอนระบบประปาในครั้งนี้
 ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายซักถามได้ ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานศูนย์เยาวชนตำบลบ้านบัว บ้านบัว หมู่ที่ 1 ได้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง

5.11 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบสระบริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสังข์ หมู่ที่

<p>นายสกุล คงโนนกกอก ประธานสภา</p>	<p>7 ไปตั้งจ่ายเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทางเข้าสนามกีฬาอเนกประสงค์ ทางด้านทิศเหนือ ช่วงที่ 1 บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตามที่ท่านนายกได้เสนอขออนุญาตนี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ท่าน นายก ได้ชี้แจงด้วย</p>
<p>นายฉลอง สมสิรินวกุล</p>	<p>เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p>
<p>นายก อบต.บ้านบัว</p>	<p>งบประมาณ 2567 เป็นการขอโอนงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระบริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ 385,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่นห้า พันบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางเข้าสนามกีฬาอเนกประสงค์ ทางด้านทิศเหนือ ช่วงที่ 1 บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บ้านบัวกำหนด) งบประมาณ 385,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่นห้า พันบาทถ้วน) ซึ่งการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด เพราะเป็นทั้งเส้นทางสัญจรของประชาชนและ เป็นแนวเขตที่สาธารณะไปในตัวป้องกันการบุกรุกของราษฎร ดังนั้น เพื่อให้ ดำเนินการอย่างถาวรและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตรงจุด ผมจึงขอโอน งบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ เพราะเป็นการขอโอนงบประมาณโครงการของหมู่บ้านเดิม</p>
<p>ประธานสภา</p>	<p>ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายซักถามได้ ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอ มติจากที่ประชุม</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไปตั้ง เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระบริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านโนน สังข์ หมู่ที่ 7 ไปตั้งจ่ายเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสนามกีฬาอเนกประสงค์ ทางด้านทิศเหนือ ช่วงที่ 1 บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 385,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาท ถ้วน) ได้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออก เสียง 1 เสียง</p>

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ญัตติขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 1-0-81 ไร่

นายสกุล คงโนนกอก ได้แจ้งให้ ผอ.กองช่างเป็นผู้แจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับ

ประธานสภา ทราบ

นายสรศักดิ์ สร้อยพลอย ได้แจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมสภา ได้รับทราบว่า การพิจารณา
ผู้อำนวยการกองช่าง ให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านบัว ในครั้งนั้นเป็นเพราะได้รับหนังสือจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ว่ามีโครงการที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตำบลบ้าน
บัว ดังนั้นจึงเสนอให้นำญัตตินี้ให้ที่ประชุมสภา อบต.บ้านบัวได้พิจารณาว่าจะ
เห็นชอบให้ดำเนินการได้หรือไม่ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะได้
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต
พื้นที่ป่าไม้ กรณีปรกติ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการดำเนินการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้หลังจากวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ มาตรา ๔ (๑) ในพระราชบัญญัตินี้
“ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน และมาตรา
๕๔ (๓๐) ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ กระทำด้วยประการ
ใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้ จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและ
รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

และในกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขต
ป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ออกตามความในมาตรา ๕๔ วรรคสอง มาตรา ๕๘ วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๓๗๕ วรรคหนึ่ง

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๕ การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีวัตถุประสงค์อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อการสำรวจแร่ การทำเหมืองแร่ การขุดหาแร่รายย่อยและการ
ร่อนแร่ การสร้างทางขนแร่ ออกจากพื้นที่ประทานบัตร หรือกิจการอัน
เกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

(๒) เพื่อการสำรวจปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม การเก็บรักษา การ
ขนส่ง หรือกิจการ อันเกี่ยวเนื่องกับการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

(๓) เพื่อการขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกกรัง หรือดิน ที่มีใช้การทำเหมืองแร่หรือ
การขุดหาแร่รายย่อย และการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

(๔) เพื่อการอยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม

(๕) เพื่อการปลูกป่าหรือการทำสวนป่า

(๖) เพื่อจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๗) เพื่อการเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์สัตว์ป่า

(๘) เพื่อสร้างศาสนสถาน

(๙) เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ

(๑๐) เพื่อประโยชน์ในทางราชการ

และมติคณะรัฐมนตรี ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งตามหนังสือ
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมลงมติสรุปได้ว่า

๑. การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐทุก
กรณีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ โดยจะต้องได้รับอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ก่อน จึงจะเข้าดำเนินการได้ หากปรากฏว่ายังมีส่วน
ราชการหรือองค์การของรัฐใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาตอีก ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ให้
กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
๒. มิให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการที่
ดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้
๓. ในกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นในการปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อแก้ไข
ความเดือดร้อนของราษฎร ให้สามารถดำเนินการไปพลางก่อนได้และ
แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบภายหลัง ตัวอย่างเช่น กรณีเกิดเส้นทางหรือถนน

ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ถูกน้ำไหลบ่าทำให้ทางขาด ประชาชนจำนวนมาก
ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นจริงๆ

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการตามมาตรการ
ข้างต้น

ดังนั้น จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ได้พิจารณา
การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง
- บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 1-0-81 ไร่ ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาด้วย

นายฉลอง สมสิรินกุล
นายก อบต.บ้านบัว

ซึ่งการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ในครั้งนี้เพราะพื้นที่
ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านบัว สภาพของเราต้องเป็นผู้พิจารณาใน
การขอเข้าดำเนินการในครั้งนี้ ซึ่งบริเวณเส้นทางดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขต
พื้นที่ป่าไม้ถาวร หรือเขตป่าสงวน เป็นเส้นทางที่ปัจจุบันได้ใช้เป็นเส้นทาง
ระหว่างตำบลบ้านยาง กับตำบลบ้านบัว ช่วงฤดูฝนเกิดความเสียหาย
บ่อยครั้งต้องซ่อมแซมเป็นประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมิ
งบประมาณในการดำเนินการ เลยจำเป็นต้องขอให้ถูกต้องตามมติ
คณะรัฐมนตรี ถ้าหากเราไม่ขออนุญาต ก็ไม่สามารถดำเนินการโครงการนี้
ได้ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย

นายสกุล คงโนนกอก
ประธานสภา

ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าทำประโยชน์ในเขต
พื้นที่ป่าไม้ตามที่เสนอขอได้ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 1-
0-81 ไร่ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออก
เสียง 1 เสียง

6.2 ญัตติขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะสำนักสงฆ์ป่าไม้งาม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบัว
เนื้อที่ประมาณ 17-0-0 ไร่ เพื่อขอจัดตั้งเป็นวัดป่าช้าบ้านเขวา

นายสกุล คงโนนกอก ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ท่าน
ประธานสภา นายกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ชี้แจงด้วย

นายประสาธ ม่วงศิลป์ เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าในการ ในการขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะ
ปลัด อบต.บ้านบัว ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักสงฆ์ป่าไผ่งาม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบัว เนื้อที่
ประมาณ 17-0-0 ไร่ เพื่อขอจัดตั้งเป็นวัดป่าช้าบ้านเขวา นั้น ตามหนังสือกรม
ที่ดิน ด่วนที่สุดที่ มท 0511.3/26926 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เรื่อง การขอใช้
ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อสร้างวัด ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
นั้น สรุปได้โดยย่อว่า การใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อตั้งวัดหรือสร้างวัดและ
มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีสภาพเป็นถาวรวัตถุเพื่อใช้ประกอบ
ศาสนกิจ มิใช่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ราชการไม่อาจดำเนินการถอนสภาพที่ดิน
ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ ดังนั้น การจะขอตั้ง
วัดหรือสร้างวัดในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด การขออนุญาตเข้า
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐเป็นการชั่วคราว กำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออก
ใบอนุญาต โดยผู้ขออนุญาตต้องเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐตามมาตรา 9/1 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินที่ได้รับอนุญาตจะยังคงมีสถานะเป็นที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอยู่และการอนุญาตให้เข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ลักษณะของการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
จะต้องเป็นการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะไม่มั่นคงถาวรซึ่ง
อาจรื้อถอนได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต กรณีการสร้างวัดนั้นเป็นการ
ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างถาวร จึงไม่สามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ แต่หากภายภาคหน้ามี
การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่พลเมืองใช้
ร่วมกันในการสร้างวัด ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่าจะมีการผ่อนปรนหรือไม่

นายสำรอง กอบัว ได้แจ้งที่ประชุมว่าตนได้สอบถามเรื่องดังกล่าวกับผู้ใหญ่บ้านเขวาแล้ว ทราบว่า
สมาชิกสภา อบต.ม6 ทางผู้นำหมู่บ้านไม่ทราบเรื่องนี้ที่ได้นำเสนอเข้าสู่สภาได้พิจารณา คงเป็นเรื่องที่
เลขาเจ้าคณะตำบลมีความต้องการให้ถูกต้องเอง

นายฉลอง สมสิรินวกุล ซึ่งการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไผ่ในครั้งนี้ในเมื่อผู้นำ

วาระการดำรงตำแหน่งครบสี่ปีแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีการแต่งตั้งใหม่ ซึ่งในวาระนี้เป็นการคัดเลือกกันเองของสมาชิกสภา จำนวน 3 คน ขอให้สภาได้พิจารณาด้วย

ประธานสภาฯ

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. นายสมเด็จ นราพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
2. นางอรุณ คงโนนกกอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
3. นายสุนันท์ ลาดเขวา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

6.5 การได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนพลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2567

นายประสาธน์ ม่วงศิลป์ ได้แจ้งให้สภาได้รับทราบว่าจะขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นเงิน 190,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองบัว (ฝั่งตะวันตก) เรียบร้อยแล้ว แจ้งตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ 5502/ 7668 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวจะได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

6.5 การสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

นายประสาธน์ ม่วงศิลป์ ได้แจ้งให้สภาได้รับทราบตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ได้รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอของจ้างจาก ก.อบต.จังหวัด จำนวน 3 ตำแหน่ง อีกตำแหน่งไม่ต้องขอ ก.จังหวัด คาดว่าจะมาปฏิบัติหน้าที่ต้นเดือนหน้า

ที่ประชุม รับทราบ

6.6 การร่วมกันตรวจสอบความคุ้มค่าของงบประมาณ

นายก อบต. ได้แจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบว่าโครงการต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาไปดำเนินการ ขอให้พวกเราได้ช่วยกันดูแลด้วยเพื่อให้ได้มาตรฐานเพราะเป็นงบประมาณของเรา การใช้จ่ายเงินจะต้องคุ้มค่า หากโครงการออกมาไม่ดีจะเป็นผลเสียกับตัวเราเอง ชาวบ้านจะหาว่าเราเข้ามาหาผลประโยชน์ในหน่วยงาน

- ที่ประชุม รับทราบ
- 6.7 การร่วมกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- นายก อบต. ได้แจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบว่าปัจจุบันปัญหาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รัฐบาลได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยว หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถ้าหากมีการจับกุมดำเนินการคดีอัตราโทษหนักกว่าบุคคลทั่วไปสองเท่า และช่วยกันสอดส่องหาแนวทางป้องกันปัญหานี้ด้วย
- ที่ประชุม รับทราบ
- 6.8 การดำเนินการโครงการคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ อบต.
- นายก อบต. ได้แจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบว่าโครงการคุณธรรมจริยธรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ในปีงบประมาณ 2567 ขณะนี้กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ รอเวลาที่เหมาะสมเราจะดำเนินโครงการ ซึ่งคงจะดำเนินการภายในเดือน สองเดือนนี้ครับ ขอให้พวกเราได้เข้าใจด้วยเพราะมีผู้มาสอบถามบ่อยครั้ง
- ที่ประชุม รับทราบ
- 6.9 การนำรถกระเช้าเข้าซ่อม
- นายประชาพร ขุนโนนเขวา ได้แจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบว่าในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นี้ รองนายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว จะนำรถกระเช้าเข้าซ่อมซึ่งปัจจุบันระบบคร่อมมีน้ำมันไฮดรอลิกรั่วซึม ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบด้วยอาจไม่มีความสะดวกในการซ่อมไฟส่องสว่างสาธารณะ คาดว่าการซ่อมคงจะใช้เวลาไม่นาน
- ที่ประชุม รับทราบ
- 6.10 การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567
- นายอำนาจ ภาษา ได้แจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบว่าในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว จะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและส่วนราชการต่างในตำบล เพื่อเป็นการปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาในปี 2567 ว่าเราจะดำเนินงานในลักษณะใด ขอให้ทุกท่านได้รับทราบไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาใกล้วันแล้วจะมีหนังสือเชิญประชุมไปยังทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
- ที่ประชุม รับทราบ
- ประธานสภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญครั้งนี้จำนวน 15 วัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2567 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุม หากสมาชิกสภามีญัตติที่จะให้สภาได้พิจารณา

ขอให้เสนอต่อเลขานุการสภาได้เพื่อที่จะได้นำเข้าบรรจุเข้าวาระในการประชุมสภา
สมัยต่อไป ถ้าไม่มีเรื่องจะพิจารณาผมขอปิดสมัยประชุมครับ
ที่ประชุม รับทราบ เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกการประชุม
(นายประสาธ ม่วงศิลป์)
เลขานุการสภา อบต.บ้านบัว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านบัว สมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสำรอง กอบบัว)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวีระ ทวีบุตร)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุนันท์ ลาดเขวา)

ได้นำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อให้การรับรองเรียบร้อยแล้วในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายสกุล คงโนนกกอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว